

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/บริษัทจดทะเบียนด้านสาธารณูปโภค

วันที่: ศุกร์ 26 กรกฎาคม 2567

ปีที่: 30

ฉบับที่: 7473

หน้า: 11(ขวา)

Col.Inch: 23.26

Ad Value: 23,260

PRValue (x3): 69,780

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กสทช. ไขว้จัดระเบียบ นำสายสื่อสารลงใต้ดิน เน้นตามเส้นทางเสด็จ

กสทช.ไขว้จัดระเบียบ นำสายสื่อสารลงใต้ดิน เน้นตามเส้นทางเสด็จ

สำนักงาน กสทช. จัดระเบียบสายสื่อสารลงใต้ดิน ตามเส้นทางเสด็จในงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ใน 4 เส้นทาง และเส้นทางรอบเกาะรัตนโกสินทร์ นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง ผู้ประกอบกิจการสื่อสาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร และนำสายสื่อสารลงใต้ดิน เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ในเส้นทางเสด็จ 4 เส้นทาง ได้แก่ 1. เส้นทางพระราชพิธีสนามไชยถึงท่าवासกรี, 2. เส้นทางริ้วขบวนอัญเชิญน้ำคัคคีสิทธิ์, 3. เส้นทางงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน และ 4. เส้นทางงานสโมสรสันนิบาต รวมถึงมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนน สะพาน และคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน และเส้นทาง

รอบเกาะรัตนโกสินทร์ พื้นที่เขตพระนคร เขตดุสิต และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ได้ประสานงานผู้ประกอบกิจการสื่อสาร ให้ดำเนินการจัดเก็บสายสื่อสารที่รุงรัง และจัดระเบียบสายสื่อสารให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โดยสำนักงาน กสทช. ได้ลงพื้นที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2567 ที่ผ่านมา โดยตรวจสอบการรื้อถอนสายสื่อสาร การจัดระเบียบสายสื่อสาร และการนำสายสื่อสารลงใต้ดินทุกเส้นทาง อาทิ ถนนราชดำเนินนอก ถนนราชดำเนินกลาง ถนนราชดำเนินใน และถนนศรีอยุธยา เนื่องจากเป็นเส้นทางที่มีความสำคัญ เป็นเส้นทางหลักของงานพระราชพิธี อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานคร ผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ทางเท้าในเขต กทม. ได้ให้การสนับสนุน โดยการอำนวยความสะดวก การดูแล และการอนุญาต ให้ใช้พื้นที่ทางเท้าสำหรับจัดระเบียบสายสื่อสาร ร่วมกันคืนทัศนียภาพที่สวยงาม และความปลอดภัยให้กับประชาชน การดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร และการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการและการสนับสนุนตามอำนาจหน้าที่ เพื่อรองรับการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ■

หोटตะบิง

เนื่องในงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ 72
พรรษาช่วงนี้ ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการ



เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. จึงต้องหมั่นลงตรวจงานการจัด
ระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินตามเส้นทางเสร็จและ
เส้นทางรอบเกาะรัตนโกสินทร์

โดย กสทช. ได้ร่วมกับ กทม., การไฟฟ้านครหลวง, ผู้ประกอบกิจการ



สื่อสาร และหน่วยงานเกี่ยวข้องเตรียม
ความพร้อมใน 4 เส้นทางเสด็จ ได้แก่
1. เส้นทางพระราชพิธีสนามไชยถึง
ท่าวาสุกรี 2. เส้นทางริ้วขบวนอัญเชิญ
น้ำศักดิ์สิทธิ์ 3. เส้นทางงานพระราช
พิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้า
พระกฐิน และ 4. เส้นทางงานสโมสร
สันนิบาต รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์
ถนน สะพาน และคลองในกรุงเทพฯ
ชั้นใน และเส้นทางรอบเกาะรัตน
โกสินทร์ พื้นที่เขตพระนคร เขตดุสิต
และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย



ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล

วันก่อนไปร่วมสังเกตการณ์
ถนนราชดำเนินนอก ถนนราชดำเนิน
กลาง ถนนราชดำเนินใน และถนน

ศรีอยุธยา คุณหนุ่ม-ไตรรัตน์ รู้ทันรถติด โดดซ้อนท้ายขบวนมอเตอร์ไซค์
ทีม กสทช. แวะตรวจงานได้แบบไร้รอยต่อ

แถมห้อยกลับสำนักงานได้แบบครบ 32 ให้เหล่าลูกน้องโล่งใจ.

ผบ.ตร.ไทย-เขมร รวมลุยแก๊งคอล

จัดทีม2ปท.ปราบหนัก สนองนโยบายนายกฯ

ลุยปราบแก๊งคอล ผบ.ตร.
خانรับคำสั่ง 'นายกฯ' ระดม
หน่วยเกี่ยวข้องอ่านต่อหน้า 11

● แก๊งคอลฯ □ ต่อจากหน้า 1

ถกผบ.ตร.กัมพูชา เตรียมตั้งทีมไล่ล่า-
ปราบปราม ป้องกันคุกคามต่อ 2 ชาติ ทั้ง
สืบหาพิกัดที่ตั้ง คนร่วมแก๊ง และตามจับ
คนไทยที่มีหมายจับกว่าร้อยราย ตั้งเป้า
เห็นผลใน 60 วัน

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. นายเศรษฐา ทวีสิน
นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการปราบ
ปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ ทั้งตัด
สัญญาณโทรศัพท์ และทำลายเสา สาย ชิม
ว่า จากที่เดินทางไปปอ.เชียงแสน จ.เชียงราย
พร้อมส่งตัดคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ไปแล้ว
และได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเมื่อ
ต้นสัปดาห์ที่แล้ว ในเรื่องของความร่วมมือ
นอกจากนั้นเมื่อ 10.00 น. วันเดียวกันนี้
พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้หารือกับ
พล.ต.อ.ซอ เทต ผบ.ตร.กัมพูชา และเข้าใจ
ว่าสัปดาห์หน้าผบ.ตร.จะเดินทางไปกัมพูชา
เพื่อไปขยายผลต่อ ขอย้ำว่าเรื่องนี้เราให้
ความสำคัญเต็มที่อยู่แล้ว

ผู้สื่อข่าวถามว่า ไทยพยายามผลักดัน
เรื่องการท่องเที่ยวแต่ก็มีทุนจีนสีเทาแฝง
เข้ามา จะป้องกันเฝ้าระวังอย่างไร นายกฯ
กล่าวว่า ทำอยู่ตลอด เมื่อคืนวันที่ 24 ก.ค.

ประมาณ 20.00 น. ก็ไปพบกับผู้บัญชาการ
ตำรวจนครบาล (ผบ.ช.น.) ได้กำชับเรื่อง
จีนสีเทา และขยายผลการจับกุมป้ายเชิญ
ชวนซื้อขายพาสปอร์ต 4 สัญชาติ ที่สี่แยก
ห้วยขวาง ซึ่งตรงนี้พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง
ผบ.ช.น. ได้จับกุมสุภาพสตรีชาวจีนไป
แล้วก่อนหน้านี้ และจับผู้ชายขณะที่กำลัง
จะเดินทางออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่ในช่วง
การขยายผล ขอให้ผบ.ช.น.เป็นผู้แถลงข่าว
เองดีกว่า ส่วนตัวไม่อยากจะเปิดเผยอะไรมาก
เสียรูปคดี แต่ยืนยันว่ามีความกับหน้าใน
การดำเนินการต่อไป

จากนั้นนายเศรษฐาโพสต์ข้อความผ่าน
แอปพลิเคชัน X ถึงเรื่องความกับหน้าใน
การปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ว่า “จาก
การหารือของผมและท่านสุน มาเนต
นายกฯ กัมพูชา เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
ส่งต่อให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
กัมพูชาและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ไทยหรือร่วมกันในการปราบปรามแก๊ง
คอลเซ็นเตอร์อย่างจริงจัง วันนี้ผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติของทั้ง 2 ประเทศได้
ประชุมร่วมกัน มีความกับหน้าไปมากครับ
ฝ่ายไทยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับกัมพูชา
โดยเฉพาะข้อมูลทางคดีที่ตำรวจไทยออก
หมายจับคนไทยที่ไปร่วมขบวนการแก๊ง
คอลเซ็นเตอร์และยังหลบหนีอยู่ในกัมพูชา
โดยขอให้ทางการกัมพูชาจับกุมและส่งตัว
มาดำเนินคดีในประเทศไทย

ทั้งนี้ไทยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่ตั้ง

ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 5 จุด และขอให้ทาง
กัมพูชาสืบสวนจับกุม พร้อมขยายผลถึง
กลุ่มชาวต่างชาติที่ร่วมขบวนการดังกล่าวด้วย
ขณะเดียวกันก็ขอขอบคุณฝ่ายกัมพูชาที่
ร่วมมือในการสืบสวนปราบปรามแก๊งคอล
เซ็นเตอร์ ตามที่ไทยให้ข้อมูล ทั้งนี้ทาง
กัมพูชายังได้ขอให้ไทยช่วยสืบสวนปราบ
ปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการข้ามนุษย์
ซึ่งตำรวจทั้ง 2 ประเทศ จะตั้งคณะทำงาน
เพื่อปฏิบัติงานร่วมกันที่กัมพูชาในช่วงต้น
สิงหาคม นี้ครับ”

เวลา 10.00 น. วันเดียวกัน พล.ต.อ.
ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. เข้าร่วมประชุม
กับพล.ต.อ.ซอ เทต ผบ.ตร.กัมพูชา และ
คณะ โดยผ่านระบบประชุมทางไกล ซึ่งที่
ประชุมฝ่ายไทยยังประกอบด้วย พล.ต.อ.
กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.
ธัชชัย ปิตะนิละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองบัญชาการ
ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง,
ตำรวจภูธรจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับประเทศ
กัมพูชา, ธนาการแห่งประเทศไทย,
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน (ปปง.), สำนักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม หรือคือ เข้าร่วมประชุมด้วย ณ
ห้องประชุม สปท.ดร. อาคาร 1 ชั้น 20
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ที่ประชุมได้หารือถึงข้อห่วงใยของ
นายกฯ ที่ต้องการให้ตำรวจทั้งสองประเทศ
แสวงหาความร่วมมือปราบปรามแก๊งคอล

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 26 กรกฎาคม 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12294

Col.Inch: 76.63 Ad Value: 118,776.50

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 11

PRValue (x3): 356,329.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ผบ.ตร.ไทย-เขมร ร่วมลุยแก๊งคอล

เช่นเดรื่ออย่างจริงจัง โดยตำรวจไทยได้นำ เสนอคดีอาชญากรรมออนไลน์ที่เกิดขึ้น ซึ่ง ยังมีแนวโน้มสูงต่อเนื่อง ที่จะต้องอาศัย ข้อมูลความร่วมมือของกัมพูชาในการแก้ไข ปัญหา นอกจากนี้ ยังมีการทบทวน ข้อหา รื้อที่ได้เคยตกลงกันไว้ระหว่างสองประเทศ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการ ตั้งคณะทำงานร่วมกัน (Task force) เพื่อ แก้ปัญหาปราบปรามอาชญากรรมดังกล่าว อย่างจริงจัง และจะมีการหารือกันอีกครั้ง ในสัปดาห์หน้าที่ประเทศกัมพูชา

ผลการประชุมหารือเป็นไปในทิศทาง ที่ดี ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นร่วมกันที่จะ ดำเนินการทุกวิถีทาง เพื่อปราบปรามแก๊ง คอลเซ็นเตอร์ที่ระบาดอยู่ในสองประเทศ ให้ได้ผลอย่างจริงจังภายใน 60 วัน ตาม นโยบายของนายกฯ

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐกุลกล่าวหลังประชุมว่า ได้ รับมอบหมายจากผบ.ตร. ให้แถลงผล ภายหลังจากการประชุมว่า การประชุมครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการหารือร่วมกันระหว่างนาย เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีของไทย และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ที่ได้ร่วม กันหารือเกี่ยวกับมาตรการปราบปรามแก๊ง คอลเซ็นเตอร์ที่เป็นภัยคุกคามใหม่ ส่งผล กระทบต่อประชาชนของทั้งสองประเทศ อย่างจริงจัง จึงได้สั่งการให้ผบ.ตร.ของทั้ง ไทยและกัมพูชาหารือกันอย่างเร่งด่วน ในที่ประชุมวันนี้ได้ร่วมกันหารือ แลก เปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้ง

บริบทของทั้งสองประเทศที่เปลี่ยนไปจาก ภัยคุกคามของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ข้อมูลเกี่ยว กับสถานที่ในประเทศกัมพูชาที่เชื่อว่าจะเป็น จุดที่มีการตั้งสถานที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ข้อมูลเกี่ยวกับชาวต่างชาติที่มีพฤติการณ์ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ เพื่อให้ตำรวจกัมพูชาได้ ร่วมสืบสวนและปฏิบัติการร่วมกัน ใน อนาคต ซึ่งทางกัมพูชามีดีที่จะร่วมมือด้วย

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลผู้กระทำความผิด ในไทยที่ไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่ประเทศ กัมพูชา และใช้เป็นฐานในการหลอกลวง คนไทย จึงได้ขอความร่วมมือทางกัมพูชา ในการส่งตัวคนไทยกว่า 100 คน ที่มีหมาย จับเกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาดำเนินการ ตามกฎหมายของประเทศไทยให้ได้ และ หลังจากนั้นจะมีการตั้งคณะทำงานย่อยร่วม กันระหว่างทั้งสองประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยน ข้อมูล วิธีปฏิบัติการร่วมกันทั้งการสืบสวน ปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยจะเดิน ทางการประชุมหารือเพื่อกำหนดทิศทาง และวางแผนการปฏิบัติการร่วมกัน โดย เน้นเรื่องเกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็น หลักในสัปดาห์หน้าที่ประเทศกัมพูชา ขณะนี้ทั้ง 2 ประเทศอยู่ระหว่างการ กำหนดบุคลากรตำรวจที่จะร่วมในคณะ ทำงาน และทางเจ้าหน้าที่ไทยพร้อมรับข้อ เสนอความร่วมมือเกี่ยวกับการปราบปราม การค้าจากทางกัมพูชา และเรื่องอื่นๆ เพื่อ กลับมามอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในไทยร่วมดำเนินการต่อไป

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

วันที่: ศุกร์ 26 กรกฎาคม 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12294

หน้า: 2(บน)

Col.Inch: 40.34

Ad Value: 44,374

PRValue (x3): 133,122

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ชกไม่มีมุม: ปราบแก๊งคอล-คิงส์โรมัน จัดการ'เสา-สาย-ชิม'

หลายคนคงเคยไปเที่ยวอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามสุดเขตชายแดน โดยเฉพาะบริเวณที่เรียกว่าสามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งสมัยก่อนเป็นดงยาเสพติด เป็นพื้นที่บรรจบกันของ 3 ประเทศ พม่า ลาว ไทย โดยมีแม่น้ำโขงแบ่งกัน

จากจุดชมวิวริมแม่น้ำโขง ยืนอยู่ฝั่งไทยมองไปเห็นที่มาของคำว่าสามเหลี่ยมทองคำชัดเจน เมื่อมองไปยังฝั่งลาว จะเห็นที่ตั้งของคิงส์โรมัน กาสีโนใหญ่โต มีโรงแรม มีสถานบันเทิงครบวงจร

ล่าสุดคิงส์โรมันดังอีกแล้ว!!

เมื่อ กสทช.ร่วมกับตำรวจและทหาร เปิดปฏิบัติการตัดคลื่นเน็ต ล้มเสาสัญญาณ ตัดสายเคเบิล สายไฟเบอร์ออฟติก ในฝั่งไทย ที่แก้มิจจาซีพอนไลน์ซึ่งมีรังใหญ่อยู่ฝั่ง รับผิดชอบไปใช้ ทำให้ได้รู้กันว่า แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ใช้อาศัยพื้นที่คิงส์โรมัน ตั้งฐานใหญ่

กสทช.โดยพล.ต.อ.ฉัตร เพราะสุนทร พร้อมทั้ง พล.ต.ท.รัชชัย ปิตะนิละบุตร รอง ผอ.ศปอ.ตร. และทหารกองกำลังผาเมือง ลุยปฏิบัติการตัดเน็ตเรียบร้อยแล้วที่เชียงแสน เมื่อวันก่อน ตามคำสั่งของ นายกฯ เศรษฐา ทวีสิน!

ในวันรุ่งขึ้นนายกฯ เศรษฐา โพสต์ข้อความถึงเบื้องหลังคำสั่งนี้ ระบุว่า ก่อนหน้านี้อได้ลงพื้นที่ จ.เชียงราย และได้แวะไปที่ อ.เชียงแสน พร้อมสั่งการให้ตัดสัญญาณโทรศัพท์ และทำลาย "เสาสาย ชิม" ตามแนวชายแดนที่คนร้ายใช้โทร.เข้ามาหลอกลวงประชาชน

โดยเริ่มที่บริเวณรอบคิงส์โรมันก่อน วันนี้ ตำรวจ นายอำเภอ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เปิดยุทธการระเบิดสะพานใจร ตัดวงจรแก๊งคอลฯ คิงส์โรมันแล้ว

พร้อมรายงานความคืบหน้าว่า จะมีการตรวจสอบคลื่น



ปราบแก๊งคอล-คิงส์โรมัน

จัดการ'เสา-สาย-ชิม'

สัญญาณโทรคมนาคมทุกสัปดาห์

และจะประเมินว่ามีการหลอกลวงประชาชนบริเวณ

เชียงแสนลดลงหรือไม่ ?

นอกจากนี้ นายกฯ เศรษฐายังย้ำว่า ให้ ตม.เร่งทำฐานข้อมูล กลุ่มคนไทยนำสงสัยไปทำงานให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในคิงส์โรมัน

ข้อสำคัญคือ จะมีการให้คณะกรรมการประสานงานชายแดนของทหาร เสรจนำตัวคนไทยที่ทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาลงโทษในประเทศไทย

เป้าหมายของเราคือ ต้องไม่มีคอลเซ็นเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้านมาหลอกลคนไทยอีก!

เท่ากับว่านายกฯ สั่งการให้ทำต่อเนื่อง และขยายไปทุกจุด เมื่อตรวจสอบข้อมูลของกสทช.สรุปได้ว่า ได้ระงับการส่งสัญญาณและล้มเสาสัญญาณ จำนวน 179 จุด ใน 11 อำเภอ 9 จังหวัดชายแดน

พูดเฉพาะเป้าหมายฝั่งคิงส์โรมัน ก่อนหน้านี้อได้ตรวจพบสัญญาณการใช้มือถือโทร. ออกในทุกๆ วันนับร้อยเบอร์

โทร. ไปยังปลายทางแบบไม่ซ้ำเบอร์

อีกทั้งไม่เคยมีสายโทร.เข้า มีแต่โทร.ออกอย่างเดียว

แบบนี้ก็ชัดเจน เลยมีคำสั่งจากเศรษฐาให้ลุยทันที!

วงศ์ ตาวัน

ดร.ไทยขอเขมรล่า100คนผู้ต้องหาหมายจับแก๊งคอล

ประชุมร่วม ผบ.ดร.ไทย-เขมรราบรื่น ฝ่ายไทยขอแรงช่วยตะครุบคนไทยกว่า 100 คน มีหมายจับคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ไปซุกในเขมร ขณะที่ฝ่ายเขมรขอไทยช่วยแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ ให้เป็นรูปธรรม

▶▶▶ ต่อ : ดร.ไทย - หน้า 11

ดร.ไทย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้เข้าร่วมประชุมกับ พล.ต.อ.ชอ เทต ผบ.ตร.กัมพูชา และคณะ โดยผ่านระบบประชุมทางไกล ซึ่งที่ประชุมฝ่ายไทยยังประกอบด้วย พล.ต.อ.กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.รัชชัช ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร. และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, ตำรวจภูธรจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับประเทศกัมพูชา, ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.), สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. อาคาร 1 ชั้น 20 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ที่ประชุมได้หารือถึงข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้ตำรวจทั้งสองประเทศแสวงหาความร่วมมือ

ปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างจริงจัง โดยตำรวจไทยได้นำเสนอคดีอาชญากรรมออนไลน์ที่เกิดขึ้น ซึ่งยังมีแนวโน้มสูงต่อเนื่อง ที่จะต้องอาศัยข้อมูลความร่วมมือของกัมพูชาในการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ ยังมีการทบทวน ข้อหาหรือที่ได้เคยตกลงกันไว้ระหว่างสองประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกัน (Task force) เพื่อแก้ปัญหาปราบปรามอาชญากรรมดังกล่าวอย่างจริงจัง และจะมีการหารือกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้าที่ประเทศกัมพูชา ผลการประชุมหารือเป็นไปในทิศทางที่ดี ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นร่วมกันที่จะดำเนินการทุกวิถีทาง เพื่อปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ระบอบอยู่ในสองประเทศ ให้ได้ผลอย่างจริงจังภายใน 60 วัน ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี

ต่อมา เวลา 11.50 น. ภายหลังการประชุม พล.ต.อ.กิตติรัฐเปิดเผยว่า การประชุมดังกล่าวเกิดขึ้น จากการหารือร่วมกันระหว่างนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีของไทย และสมเด็จพระมหาวชิราวุฒิวชิราวุฒินายก รัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ที่ได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับมาตรการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เป็นภัยคุกคามใหม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนของทั้งสองประเทศอย่างจริงจัง จึงได้สั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของไทยและกัมพูชาหารือกันอย่างเร่งด่วนในที่ประชุมวันนี้ได้ร่วมกันหรือ แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งบริบทของทั้งสองประเทศที่เปลี่ยนไปจากภัยคุกคามของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ในประเทศกัมพูชาที่เชื่อว่าจะเป็นจุดที่มีการตั้งสถานที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ข้อมูล

เกี่ยวกับชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เพื่อให้ตำรวจกัมพูชาได้ร่วมสืบสวนและปฏิบัติการร่วมกันในอนาคต ซึ่งทางกัมพูชามีพื้นที่ที่จะร่วมมือด้วย

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลผู้กระทำความผิดในไทยที่ไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่ประเทศกัมพูชา และใช้เป็นฐานในการหลอกลวงคนไทย จึงได้ขอความร่วมมือทางกัมพูชาในการส่งตัวคนไทยที่มีหมายจับเกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์กว่า 100 คน มาดำเนิน การตามกฎหมายของประเทศไทยให้ได้ และหลังจากนี้ พล.ต.อ.กิตติรัฐกล่าวว่า จะมีการตั้งคณะทำงานย่อยร่วมกันระหว่างทั้งสองประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลวิธีปฏิบัติการร่วมกันทั้งการสืบสวนปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยจะเดินทางการประชุมหารือเพื่อกำหนดทิศทางและวางแผนการปฏิบัติการร่วมกัน โดยเน้นเรื่องเกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นหลักในสัปดาห์หน้าที่ประเทศกัมพูชา ขณะนี้ทั้ง 2 ประเทศอยู่ระหว่างการกำหนดบุคลากรตำรวจที่จะร่วมในคณะทำงาน และทางเจ้าหน้าที่ไทยพร้อมรับข้อเสนอความร่วมมือเกี่ยวกับการปราบปรามการค้าจากทางกัมพูชา และเรื่องอื่นๆ เพื่อกลับมามอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในไทยร่วมดำเนินการต่อไป

ในประเด็นดังกล่าว นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างมาก และขอขอบคุณฝ่ายกัมพูชาที่ร่วมมือในการสืบสวนปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ตามที่ไทยให้ข้อมูลทั้งนี้ทางกัมพูชายังได้ขอให้ไทยช่วยสืบสวนปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ซึ่งตำรวจทั้ง 2 ประเทศจะตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานร่วมกันที่กัมพูชาในช่วงต้นสิงหาคม นี้ครับ”



“สยามรัฐ” ยืนหยัดอยู่บนบรรณพิภพ และสังคมออนไลน์ ทุกแพลตฟอร์ม ด้วยปณิธาน “นิคุณเท นิคุณหารท์ ปคคุณเท ปคคุณหารท์” แปลว่า “พึงชมคนที่ควรชม พึงชมคนที่ควรชม” ...●●... ยิ่งยุบยิ่งโต หรือยิ่งยุบยิ่งตาย โอกาสรอดในคดียุบพรรคนั้น “ริบหรี่” สำหรับพรรคก้าวไกล ชะตากรรมวันที่ 7 สิงหาคมนี้ ดูเหมือนบรรดาแกนนำก็น่าจะทำใจมาพอสมควรแล้วว่ารอดยาก หากแต่ตาต่อไปนั้น การเมืองเข้าสู่ “คิลลิงโซน” ของแท้ ...●●... ส่วน 14 สิงหาคม ชี้ชะตา “นายกฯ นิด” เศรษฐา ทวีสิน จะไปต่อหรือพอแค่นี้ **ศรพระราม** หาข่าวมาว่า โอกาสรอดก็พอมี เพราะคดีนี้ ถ้าว่ากันจริงๆ ซอกกล่าวหาคือ รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่า **พิชิต ชื่นบาน** ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเคยถูกศาลฎีกามีคำสั่งจำคุกเป็นเวลา 6 เดือนในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล ...●●... เนื่องจากยังไม่มืองค์กรใด ชี้ขาดเรื่องจริยธรรมของ “พิชิต” เพราะอัยการสั่งไม่ฟ้อง ซึ่งตามหลักกรณีของ “พิชิต” นั้นจะต้องไปร้องให้ ป.ป.ช.ชี้เรื่องทุจริตเสียก่อน และไปศาลฎีกานั้นแหละ ทีนี้ก็เลยมองกันว่า ช่องโหว่ ช่องว่างนี้ จะเป็น “ช่อง” ให้ “นายกฯ นิด” ลู ...●●... วันก่อนเห็นข่าวนี้ ที่เชียงราย ตำรวจ กสทช. และฝ่ายความมั่นคง ไปปฏิบัติการ “ระเบิดสะพานใจ” ตัดสัญญาณโทรคมนาคมที่ลึกลอบใช้ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ บริเวณพื้นที่คิงส์โรมัน สปป.ลาว เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบนำสายสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ไปยังบริเวณพื้นที่คิงส์โรมันอย่างผิดกฎหมาย ทั้งจาก ชิม เส่า และ ออกมาตรการเข้มงวดในการผ่านช่องทางตามช่องธรรมชาติ เพื่อไม่ให้กลุ่มคนต่างชาติและคนไทย ลักลอบไปทำงานกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ...●●... โดยใช้รถตรวจคลื่นสัญญาณ

และโดนตรวจจับคลื่นสัญญาณ เพื่อตรวจดูว่ามีคลื่นสัญญาณมือถือของผู้บริการในประเทศไทย ข้ามฝั่งไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่ และหากตรวจพบจะแจ้งให้ผู้ประกอบการรายนั้นแก้ไข ส่วนหากพบสัญญาณอื่นที่ผิดปกติ จะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายทันที ก็ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งในการป้องกันปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ...●●●...

ศรพระราม เห็นด้วยที่ต้องตัดช่องทางสื่อสาร ที่สำคัญ ต้องไม่มี **“เกลือเป็นหนอน”** ทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชนผู้ให้บริการโทรศัพท์ และสถาบันการเงิน ...●●●... ขณะที่ไทยกำลังจะเสียแชมป์ส่งออกทุเรียนไปจีน ให้กับเวียดนามที่พรมแดนใกล้ชิด แต่ชาวล่าสุดนี้น่าจะสะเทือนทั้งไทยและเวียดนาม เพราะ **“ลูกค้าใหญ่”** อย่างจีนปลูกทุเรียนกินเองได้แล้ว หลังจากที่จีนเป็นผู้นำเข้าและบริโภคทุเรียนมากที่สุดในโลก ...●●●... จีนลงทุนปลูก และพัฒนาสายพันธุ์เอง ที่ทางเมืองชานย่า มณฑลไห่หนาน จนปีนี้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ขายและสร้างแบรนด์ในประเทศ ที่แน่นอนว่า ผู้เกี่ยวข้อง กับทุเรียนไทยต้องเตรียมรับมือ ...●●●... กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมเอาใจสายมู **เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9** ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค เอาใจคนรักต้นไม้เสริมดวงที่ต้องมีติดบ้าน ในงาน **“ไม้มงคล มุมาร์เกิด”** พบกับไม้มงคลเสริมดวง สุขภาพ ความรัก รุ่งโรจน์คลาภ พร้อมบุรุษจำหน่ายอุปกรณ์ของตกแต่งบ้านและสวนชวนผูก रिบบิ้นเสริมดวงชะตา ต้นลำชำไม้แห่งความเจริญรุ่งเรือง ขอพรสุขภาพ การงาน ความรักและโชคลาภ เมื่อจบงาน จะนำริบบิ้นไปผูกเสริมดวงชะตาที่วัดเขาตะแบก จ.ชลบุรี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อป ต่อยอดเป็นงานอดิเรกและอาชีพเสริมสร้างรายได้ ตั้งแต่ วันนี้ - 29 ก.ค. ...●●●... เสาร์ที่ 27 ก.ค.13.30 น. **SX TALK SERIES ครั้งที่ 5** หัวข้อ **“แยกอย่างไร ดีต่อใจ ดีต่อโลก”** ชวนฟังเรื่องราวใกล้ตัวอย่าง **“ขยะ”** ที่ปัจจุบันทุกคนให้ความสำคัญและมาเรียนรู้การแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อลดปัญหาขยะล้นเมือง รับฟังประเด็นต่างๆ ผ่าน 3 วิทยากร **พรพรหม ณ.ส. วิจิตเศรษฐ์สินชัย เทียนศิริ** และ **กวีนา ศรีวิโรจน์** ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียน ที่ลิงก์ <https://forms.gle/KstUEZwrLzXKANqCA> หรือ Walk-in หน่วยงาน ที่ C asean SAMYAN CO-OP ชั้น 2 สาม

ย่านมิตรทาวน์ ...●●... ชาวสังคมทั่วไป ประจำวันศุกร์ที่ 26 ก.ค.
เวลา 13.00 น. **รัชตะ สุทธาพัฒน์ธานนท์** ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร กลุ่มบริหารสินค้า วอทซ์ แกลเลอรี เตอะมอลล์ กรู๊ป
และ **ธณพร ตันติยานนท์** ผู้บริหารหน่วยธุรกิจ สยามพารากอน
เปิดงาน “สยามพารากอน วอทซ์ แอนด์ จิวเวลรี่ เอ็กซ์โป
2024” มหกรรมงานแสดงนาฬิกา และเครื่องประดับอัญมณีครั้งยิ่งใหญ่
ใหญ่ที่สุดแห่งปี ที่แพชั่นฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน



ศรพระราม

CRIME

Thai, Cambodian police team up against scammers

WASSAYOS NGAMKHAM

Thai and Cambodian police will work together to combat call centre scams, said national police chief Pol Gen Torsak Sukvimol, who expects concrete results within a short period.

Speaking after a video conference meeting with his Cambodian counterpart, Sar Thet, yesterday, he said both sides will step up collaboration in stamping out call centre gangs, which are rampant in both countries.

Pol Gen Torsak said he anticipates seeing solid results in 60 days.

A task force will be set up to spearhead the joint effort, and the next meeting will be held in Cambodia next week, he said.

Senior police officers and representatives from the National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC), the Bank of Thailand, the Anti-Money Laundering Office (Amlo), and the Ministry of Digital Economy and Society also attended the meeting.

Deputy police chief Pol Gen Kitrat Phanphet said the meeting followed recent talks between Prime Minister Srettha Thavisin and his counterpart Hun Manet on joint efforts to suppress call-centre scams and online fraud. He said Mr Srettha had assigned the police chief to seek cooperation from Cambodian authorities in addressing the problem.

Yesterday's meeting focused on sharing information about the activities of call-centre scammers, suspected operation bases in Cambodia and future joint operations, he added.

Pol Gen Kitrat said the Thai side also asked Cambodia to help track down and deport more than 100 Thai nationals wanted for involvement in call-centre gangs who are hiding in Cambodia.

He added that joint working panels will be formed to facilitate the exchange of information and develop coordinated operation plans.

To combat call centre scams, the NBTC has asked people with six SIM

cards and more to re-register their cards and verify their identities to control the problem of mule cards. The regulator said last week it had suspended more than three million SIM cards, as the holders had not verified their identities by the deadline.

Police, the NBTC and three mobile phone service providers also recently stepped up efforts to remove illegal telecom signal towers and cables in dozens of locations along the border to disrupt call-centre scam operations.

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: ศุกร์ 26 กรกฎาคม 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12294

Col.Inch: 21.17

Ad Value: 32,813.50

ภาพข่าว: ข่าวชั้นคนเข้ม: เปิดตัว

หน้า: 3(บน)

PRValue (x3): 98,440.50

คลิป: สีสี่



เปิดตัว - พล.อ.สนธิชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม, ยูพา ทรัพย์ยิ่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. และ สุวรรณี ชินเขียวชาญ ผู้บริหารโรนังเกรื่อเอส เอฟ เปิดตัวสื่อเฉลิมพระเกียรติ ชุด “สัญญาจากฟากฟ้า” โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ฉายที่โรนังเกรื่อเอส เอฟ ทุกสาขา



เปิดตัวสื่อเฉลิมพระเกียรติ ยูฟา ทรัพย์ยิ่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. สายงานยุทธศาสตร์ และกิจการองค์กร พล.อ.สนธิชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม และ สุวรรณี ชินเชียวชาญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดตัวสื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ชุด “สัญญาจากปากฟ้า” ที่โรงพยาบาลศูนย์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีนามา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/สังคม

วันที่: ศุกร์ 26 กรกฎาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16938

Col.Inch: 20.08

Ad Value: 33,132

หน้า: 6(บนซ้าย)

PRValue (x3): 99,396

คลิป: สีสี่

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: เฉลิมพระเกียรติ

เรียงคน มาเป็นข่าว



เฉลิมพระเกียรติ - ยูทา ทรัพย์ยั้ง ผช.เลขาฯ กสทช. สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร ร่วมกับ พล.อ.สนธิชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม และ สุวรรณิ์ ชินเชี่ยวชาญ ปช.จนท.บพ.สายงานปฏิบัติการ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดตัวสื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ชุด “สัญญาณจากฟ้าฟ้า” โดยมี พล.อ.ธนภัทร นิยมกุล, พล.ต.จิตนาถ ปุณโณทก, ภูมิภัส พลการ และ ดิศภูมิ มะกะระชัย ร่วมด้วย ที่โรงพยาบาลนตร์เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์